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Fyrirspurn frá bæjarfulltrúa D listans .
Óska eftir að fá uppgefinn sundurliðaðann  heildar kostnað við knatthúsið eins og 
framkvæmdin stendur m.v.  daginn í dag .

kv Gunnar Egilsson 


